



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1368/2564 เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อ 3 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On site และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม (Online, On Demand, On Hand, On Air) ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยงดการจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
2. ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ครูประจำวิชา อาจใช้ช่องทางอื่นทางการเรียนการสอนให้ใบงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมของรายวิชาในตารางเรียนของนักเรียนนักศึกษา และให้รายงานการเข้าเรียน และสถานที่ปัจจุบัน ให้กับครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาทราบทุกวัน
3. ให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามตารางสอน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รวบรวม และสรุปผลเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ส่วนบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตามปกติ
4. ให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

/ ในทุกพื้นที่.....

ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง โดยไม่ปิดบังต่อครูที่ปรึกษา หรือผู้บริหารของวิทยาลัย

5. ในช่วงระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ดังกล่าวยังถือว่าเป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะออกนอกเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องขออนุญาตผู้อำนวยการวิทยาลัยก่อนออกเดินทาง และให้ทำบันทึกการเดินทางอย่างละเอียดเสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อกลับมาถึงที่พักอาศัยทันที

6. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจง กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ แก่นักเรียนนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองติดตามข่าวที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนประกาศอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดนจะประกาศให้ทราบต่อไป ทางเว็บไซต์ <http://www.chondaen.ac.th> หรือ <https://www.facebook.com/chondaenfanclub>

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564



(นายบุญลือ อยู่คง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน